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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่8/2565 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

------------------------------------------- 
 

 

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี    ประธาน 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ครศร  ศรีกุลนาถ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุัทรา คงเรือง  ผู้แทนคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
8.  นางมยุรี  สิงห์ไข่มุกข์    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป   ปิติธนบด ี ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
11.  นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน   ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  รัตนเสนา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. อาจารย์เนตรนภา  สาสังข์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. อาจารย์ ดร.ปฏิภาณี   ขันธโภค   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. 
5 
6.. 

 นางสาวชันษา  กิ่งศักด์ิ 
 นางสาวสุภัทรสร  ขุมทอง 
 นางวลัยทิพย์  พิมพ์สุธีถิรชา 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวนิตยา     แสงมะฮะหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ  ลาป่วย 

 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกทา่น เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วด าเนินการการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
-ไม่มี- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงานการประชุม

สภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุม ครั้งที่  7/2565               

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้ เกี่ยวข้อง                   
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม โดย
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 

2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งมีรายละเอียด            
ตามเอกสารที่น าเสนอประกอบการประชุม 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               

ครั้งที ่7/2565 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               

ครัง้ที ่7/2565 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
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1.  หน้า [2-25] ย่อหน้าที่ 5 บรรทัดที่ 12 สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิตใช้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) แก้เป็น สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิตใช้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. หน้า [2-26] ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1 นักศึกษาเรียนปีการศึกษา 2564 แต่เรียนรายวิชาเล่ม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 แก้เป็น นักศึกษาเรียนปีการศึกษา 2564 แต่เรียนรายวิชาเล่มหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม วาระพิเศษ (ครั้งที่ 3) 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงานการประชุม

สภาวิชาการ วาระพิเศษ (ครั้งที่ 3) แบบออนไลน์ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุม วาระพิเศษ (ครั้งที่ 3)  

แบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที ่19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง                   
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม โดย
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 

2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ วาระพิเศษ (ครั้งที่ 3) แบบออนไลน์ 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอประกอบการประชุม 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               

วาระพิเศษ (ครั้งที่ 3) แบบออนไลน์  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               

วาระพิเศษ (ครั้งที่ 3) แบบออนไลน์  ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัตติามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานข้อมูล              

การด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ  ครั้งที่ 7/2565 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกีย่วข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า

หรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม            
ครัง้ก่อนด้วย 

2. สภาวิชาการ มีการประชุม ครั้งที่  7/2565 เมื่อวันศุกร์ที่  15 สิ งหาคม 2565 เวลา 09.00 น .                    
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามรายงาน           
การประชุมในระเบียบวาระ ที่ 2.1 

3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2] ถึง หน้า [3-4] 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ             

ครั้งที่ 7/2565 ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ             

ครั้งที่ 7/2565 ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 
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รายงานข้อมูลการด าเนนิงานและผลการปฏิบัติตามมติสภาวชิาการ   
คร้ังที่ 7/2565   

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบยีบวาระ เร่ือง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม   

3.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้น าหลักสูตรเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ วาระพิเศษ 
(คร้ังที่ 3) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดย
บัณฑิตวิทยาลัยไดน้ าเร่ืองน้ีเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการ วาระพิเศษ (คร้ังที่ 3)            
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยบัณฑิต
วิทยาลัยได้น าเรือ่งน้ีเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม           
คร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่            
พ.ศ. 2566) โดยให้แกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย 
และให้น าหลักสตูรเสนอที่ประชุมสภา
มหาวทิยาลัยโดยบรรจุเป็นระเบียบ
วาระสืบเน่ืองจากการประชุม 

4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

4.1 พิ จารณาเสนอการให้ ป ริญญา 
ระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  ป ระ จ า ปี
การศึกษา 2564 (คร้ังที่ 5)  
จ านวน 55  ราย 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
(ค ร้ังที่  5) จ านวน 55 ราย  และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
และผู้ เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่  17 
สิ งห าคม  2565  โดยกองบ ริก าร
การศึกษาได้น าเร่ืองน้ีเสนอที่ประชุม          
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 
9/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
(คร้ังที่ 5) จ านวน 55 ราย เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม   

4.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
และให้น าหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุม
สภาวิชาการ วาระพิ เศษ (คร้ังที่  3)              
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดคีณะครุศาสตร์ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เมือ่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยคณะ
ครุศาสตรไ์ดน้ าเร่ืองน้ีเสนอที่ประชุม           
สภาวิชาการ วาระพเิศษ (คร้ังที่ 3)            
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอ 
สภามหาวทิยาลัยต่อไป โดยคณะครุศาสตร์
ได้น าเร่ืองน้ีเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 
ในคราวประชุม คร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
เรียบร้อยแล้ว 

4.3 ข อ ค ว าม เห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จั ดการธุ รกิ จก ารค้ าสมั ยใหม่ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) และให้
น าหลักสูตรเสนอต่อที่ ประชุมสภา
วิชาการ วาระพิเศษ (คร้ังที่ 3) ในวันที่ 
19 สิงหาคม 2565 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดคีณะวิทยาการจัดการ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ และผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม 2565 โดยคณะวทิยาการ
จัดการไดน้ าเร่ืองน้ีเสนอที่ประชุม           
สภาวิชาการ วาระพเิศษ (คร้ังที่ 3)            
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอ 
สภามหาวทิยาลัยต่อไป โดยคณะวทิยาการ
จัดการ ได้น าเร่ืองน้ีเสนอที่ประชุม            
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม  
คร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธรุกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566) เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม   

4.4 ขอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
เร่ืองกรณี นั ก ศึกษาภาคพิ เศษ 
(เสาร์-อาทิตย์) ลาออกจากการเป็น
นักศึกษา รหัสนักศึกษารุ่น 2562 
แล้ วสมั ครเรียนใหม่  เป็ นรหั ส
นักศึกษารุ่น 2564 และขอกลับมา
ใช้รหัสนักศึกษารุ่น 2562 ตามเดิม 
พร้อมทั้งโอนผลการเรียนของรหัส
นั ก ศึ กษารุ่น  2564 เป็ น  รหั ส
นักศึกษารุ่น 2562 
 

คณะกรรมการสภาวิชาการได้อภิปราย
กันอย่างกว้างขวาง เร่ืองกรณีนักศึกษา
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ลาออกจาก
การเป็นนักศึกษา รหัสนักศึกษารุ่น 
2562 แล้วสมัครเรียนใหม่ เป็นรหัส
นักศึกษารุ่น 2564 และขอกลับมาใช้
รหัสนักศึกษารุ่น 2562 ตามเดิม พร้อม
ทั้งโอนผลการเรียนของรหัสนักศึกษารุ่น 
2564 เป็น รหัสนักศึกษารุ่น 2562 และ
ให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร                
นิติศาสตรบัณฑิต รองอธกิารบดีฝ่าย
บริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการ              
กองบริการการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
โดยกองบริการการศึกษาจะน าเรื่องน้ี
เสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยตอ่ไป 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2   ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านกระบวนการประชุม ดังนี้ 
  1. วิพากษ์หลักสูตร  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 
  2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 ครั้ง 

      2.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ประชุมมีมติให้น าเข้าพิจารณาในการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม 

      2.2 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2565 ที่ประชุมมีมติให้น าเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม 
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     2.3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 3. คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565            
ที่ประชุมมีมติ ยังไม่พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับ            
สภาการสาธารณสุข ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564             
ข้อ 11.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อ 11.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน ใน 5 คน  
ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ยังไม่หมดอายุ  ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชมุชน ประกอบกับในหมวดที่ 2 การขอความเห็นชอบหลักสูตร  ข้อ 12  สถาบันการศึกษาต้องเสนอหลักสูตร
ต่อสภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า  180 วัน  
ดังนั้นจึงท าให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่สามารถเปิดรับสมัคร
นักศึกษาในปีการศึกษา 2566 (วันที่ 15 สิงหาคม 2565) ได้  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ 

บัดนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์                  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สอบผ่านความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสารธารณสุขชุมชน และ
อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จึงขออนุญาต
น าเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้ 
 1. หน้า 20 ในหลักสูตรไม่ปรากฏรายวิชาคณิตศาสตร์ ควรบรรจุรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งรายวิชานี้มีเนื้อหาทั้งคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรที่ใช้หลักสูตรแรกคือหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ให้สาขาวิชาประสานงานกับ               
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 2. หน้า 52 ข้อ 3.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ของนักศึกษาปีการศึกษา
ที่ 1 “ข้อ 3 นักศึกษามีความเข้าใจในบทบาทของนักศึกษาสาธารณสุข โดยตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง
และการเป็นผู้น าด้านสุขภาพในชุมชน สามารถสื่ อสารข้อมูลทางสาธารณสุขผ่านทางสื่อต่าง ๆ ได้” ให้น า                 
ความคาดหวังขอผลลัพธ์การเรียนรู้ไปไว้ในปีการศึกษาที่ 3 จะเหมาะสมกับรายวิชาที่หลักสูตรวางแผนจัดการ
จัดการเรียนการสอน 
 3. หน้า 58 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล คุณลักษณะพิเศษ “ข้อ 6                 
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ....” ควรเสริม
เรื่อง  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เป็นฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ 
จะช่วยเสริมให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 4. หน้า 69 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบรองในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) โดยให้พิจารณาจากกลยุทธ์และ
วิธีการประเมินในบางรายวิชา 
 5. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีมติเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ส าหรับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยังไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุข ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน                  
พ.ศ. 2564 ข้อ 11.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน ใน 5 คน ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ยังไม่หมดอายุ นั้น ซึ่งขณะนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่มีใบอนุญาตเป็น            
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพียงสอบผ่านความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนเท่านั้น และอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
การจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้หรือไม่ อธิการบดีจะปรึกษาหารือกับนายก
สภามหาวิทยาลัย และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการรับทราบหลักสูตรของ สป.อว.                
จะพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นคนละส่วนกับสภาการวิชาชีพ
สาธารณสุข ประกอบกับข้อบังคับสภาการสาธารณสุขฯ ข้อ 12  สถาบันการศึกษาต้องเสนอหลักสูตรต่อ                 
สภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรก่อนเปิ ดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 180 วัน  
ดังนั้นหากหลักสูตรไม่สามารถน าหลักสูตรรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566) เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ได้ หลักสูตรนี้จะต้อง
พิจารณาใหม่ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่ 4.1     ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2565) (สมอ.08) จ านวน 1 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา (ฉบับปี พ.ศ. 2565) (สมอ.08) จ านวน 1 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ฉบับปี พ.ศ. 2565) (สมอ.08) จ านวน 1 ราย เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ธนิดา ยงยืน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เสียชีวิต เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558                  
คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ฉบับปี พ.ศ. 2565) (สมอ.08) จ านวน 1 ราย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ธนิดา ยงยืน เป็น อาจารย์ ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค โดยเรื่องนี้ได้ผ่านกระบวนการประชุมดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ฉบับปี พ.ศ. 2565) (สมอ.08) จ านวน 1 ราย จาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ยงยืน เป็น อาจารย์ ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค   

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ฉบับปี พ.ศ. 2565) (สมอ.08) จ านวน 1 ราย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  
ยงยืน เป็น อาจารย์ ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่ 4.2     ขอความเห็นชอบปรับเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ 
    ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2565)  
    (สมอ.08) จ านวน 1 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบปรับเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 
2565) (สมอ.08) จ านวน 1 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร                  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์ขออนุญาตปรับเพ่ิมต าแหน่ งทางวิชาการ ระดับ                       
รองศาสตราจารย์ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2565) (สมอ.08) จ านวน 1 ราย เนื่องจาก              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจค า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ด ารง
ต าแหน่ งทางวิช าการ ระดั บรองศาสตราจารย์   เ พ่ื อให้ ข้ อมู ล เป็ นปั จจุบั น เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณ ฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  คณะและ
สาขาวิชาจึงขออนุญาตปรับเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี
อาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2565) (สมอ.08) จ านวน 1 ราย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  ใจค า เป็น                  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  ใจค า โดยเรื่องนี้ได้ผ่านกระบวนการประชุมดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อ             
วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
การจัดการเทคโนโลยีอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2565) (สมอ.08) จ านวน 1 ราย ราย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
ดร.พิทยา  ใจค า เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  ใจค า 
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 มติที่ประชุม  เห็นชอบปรับเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี
อาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2565) (สมอ.08) จ านวน 1 ราย ราย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  ใจค า เป็น                
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  ใจค า และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบยีบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 9/2565 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนดการประชุม

สภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2565 ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาวิชาการในแต่ละเดือนเป็น
วันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของทกุเดอืน 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ปิดประชุมเวลา 09.40 น. 

 
  นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด  ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
  นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน   ผู้ตรวจ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 


